

คู่มือออนไลน์

(16 กันยายน 2559)

โดย ธรรมาธิปติ

เมื่อดาวทำร้ายจุดสำคัญของดวงชะตา จะทำอย่างไร

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของผู้ใช้นามว่า อิศ เกิดวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2507 เวลา 12.30 น. นครราชสีมา เพศชาย

ก่อนที่จะตอบคำถามของคุณอิส ผมขอพูดถึงพื้นฐานชะตาเดิมเสียก่อนนะครับ

ดวงชะตาของคุณต้องต่อสู้ ค่อนข้างในเรื่องการดำรงชีวิตค่อนข้างมาก ทุกสิ่งทุกอย่างกว่าจะได้มา ล้วนต้องต่อสู้ด้วยความลำบากยิ่ง ถือเป็นดวงชะตาที่มีวิบากกรรมมากพอสมควร

เพราะดาวบาปเคราะห์ที่ทำร้ายแกนหลักของชีวิต และถึงจุดตั้งรับของดวงชะตาด้วย ไม่ว่าจะเป็น เรื่องตัวเอง เรื่องจิตใจ ความคิด เรื่องคู่ครอง และ เรื่องงาน

นอกจากนี้ ยังมีโยคร้ายที่เรียกว่า โยคเสตสชาติ ที่ทำร้ายดวงชะตาในเรื่องความเปลี่ยนแปลง เสียหาย ในทรัพย์สินอย่างไม่คาดคิดอีกด้วย

สำหรับผู้มีดวงชะตาแบบนี้ จะต้องระมัดระวังตัวในการดำรงชีวิตอย่างยิ่ง จะต้องอดทน จะต้องไม่ประมาทในการใช้ชีวิต และ จะต้องควบคุมสติ และ ทัศนคติมุมมองของตัวเองให้คิดเป็นบวกตลอดเวลา

คำถามที่หนึ่ง อาชีพปัจจุบันทำการค้าขายจะเป็นอย่างไร เพราะต้องหมุนเงินไม่ค่อยจะพอแทบทุก เดือน

ผมไม่ทราบว่าคุณทำงานด้านไหน แต่หากพิจารณาจากดวงชะตาแล้ว คุณควรจะทำหน้าที่ต้องเสี่ยง ชีวิต เช่น ทหาร ตำรวจ วิศวกร หรือ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ถึงจะดี

นอกจากนี้ ยังควรทำงานที่ไม่นั่งอยู่กับที่ หรือ งานประจำนั่งโต๊ะ ซึ่งจากที่คุณเขียนอธิบายมา ทำให้ทราบว่า คุณทำอาชีพค้าขาย ซึ่งคงจะเป็นร้านค้า อาจจะขายสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์ก่อสร้าง เหล่านี้เป็น ต้น กระนั้นก็ตาม ก็ยังมีลักษณะเหมือนงานประจำ

ทำให้คุณถูกงานบังคับให้ต้องอยู่กับที่ ซึ่งฝืนกับดวงชะตา ทำให้คุณรู้สึกไม่ค่อยเป็นสุขนัก นอกจากนี้ คุณเองยังเป็นคนขี้อ่อน ก็ยิ่งให้คุณรู้สึกไม่ค่อยเป็นสุขกับงานที่ทำนัก

ด้วยเหตุผลทางด้านดวงดาวในพื้นที่ชะตาเดิมของคุณ เช่น โยคร้ายเสตศาติ จึงทำให้คุณมีเหตุ
จะต้องเสียทรัพย์ ต้องมีเหตุที่ต้องใช้จ่ายเปลือง บางครั้งก็อย่างไม่มีเหตุผล เรียกว่า เก็บเงินไม่ค่อยอยู่
หรือเงินมีช่องทางไหลออก ทั้งๆที่ในส่วนของคุณก็ได้ของคุณก็ไม่ใช่ว่าจะแย่

แต่ถึงแม้ว่า รายได้ของคุณจะมีเข้ามาไม่ขาด แต่ก็จะเป็นลักษณะของเงินหมุน ตามดวงดาวใน
ดวงชะตาคำเนิด จึงต้องคืนรนต่อสู้ตามที่คุณได้เอามานั้นแหละครับ

สิ่งที่ผมพอจะแนะนำได้ก็คือ ต้องพยายามฝึกใจให้นิ่งให้มากไว้ เพื่อลดความวิตกกังวลในเรื่อง
การเงิน แต่ก็ยังเป็นสิ่งที่ทำไม่่ง่ายนัก เพราะคุณเองเป็นคนที่ยังจะคิดมาก หรือ วิตกเรื่องในอนาคต
มากเอาการอยู่

คำถามที่สอง ใจจริงอยากจะบวชตลอดชีวิตจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมครับหลังจากหมดภาระส่งลูก
เรียนจบ

ผมดีใจครับที่คุณอิส ฝึกใฝ่มาในแนวทางนี้ ซึ่งเป็นแนวทางเดียวที่จะต่อสู้กับความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับ
มนุษย์ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับคุณซึ่งถือว่ามิวิบากกรรมคอยบั่นทอนอยู่

ผมขอให้กำลังใจนะครับ ขอให้ประสบความสำเร็จ แม้ว่าคุณอาจจะต้องประสบกับอุปสรรคใน
การมุ่งหน้าเข้าสู่ทางสงบของพระพุทธศาสนา แต่หากคุณมีความตั้งใจจริง เชื่อว่าก็จะประสบความสำเร็จ
ได้ในที่สุด

สุดท้ายก็ขอให้ คุณอิส ช่วยตักบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศ
ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ ทุกท่านครับ

หรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง **วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด
เพศ พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์** ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเดือน
พร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์มาที่ thammathipty@gmail.com แล้วผมจะนำมา
ตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้า ซึ่งจะเป็นคิวของ คุณพอล ครับ

ขณะนี้ คิวที่ผมจะต้องพยากรณ์ขณะนี้เหลืออีก 2 คิว หากท่านผู้อ่านสนใจจะให้ผมพยากรณ์ก็รีบ
ส่งจดหมายมากถามได้ คงจะไม่ต้องรอนานครับ

(อย่าลืมติดตามอ่าน คอลัมน์ “ชอกซอนทะเลนอนไป” ที่ผมเขียนอีกคอลัมน์หนึ่งด้วยนะ
ครับ)

